

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดตลาดที่ 32.02 บาท แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบ 31.95 - 32.10 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเข้าวันนี้ที่ระดับ 32.02 บาท แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 32.04 บาท คาดกรอบวันนี้อยู่ที่ระดับ 31.95 - 32.10 บาท

* ดีลเลอร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า ค่าเงินดอลลาร์เปิดเข้าวันนี้ที่ระดับ 32.02 บาท แข็งค่าขึ้นจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 32.04 บาท เนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมามีการเทขายดอลลาร์ โดยตลาดยังรอดติดตามถ้อยแถลงของ นาย เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด ที่จะเป็นปัจจัยสำคัญชี้้นาทิศทางตลาดในระยะต่อไป หลังจากก่อนหน้านี้มีการยกเลิกการพบปะกันของประธานาธิบดีสหรัฐฯและผู้นำเกาหลีเหนือไปแล้ว

* อย่างไรก็ตาม ประเด็นของ Fund Flow การขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทยยังไม่ได้มีผลต่อทิศทางตลาดเงิน เพราะเงินยังไม่ไหลออกจากประเทศไทยเพียงแต่นักลงทุนโยกเงินจากการขายในตลาดหุ้นมาลงในตลาดบอนด์แทน เห็นได้จากปริมาณการขายสุทธิของต่างชาติในตลาดหุ้นใกล้เคียงกับการเข้าซื้อสุทธิในบอนด์ ภาพนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงวันหยุดและวันหยุดที่ผ่านมา

* เช่นเดียวกับการขาดดุลการค้าของไทยที่เริ่มติดลบในเดือนเม.ย. ก็ยังไม่ใช่ประเด็นที่ตลาดกังวลและมีผลต่อทิศทางค่าเงิน เพราะแม้ดุลการค้าจะติดลบ แต่ดุลบริการยังเป็นบวก ทำให้ตลาดมองว่าดุลบัญชีเดินสะพัดปีนี้จะเป็นบวกต่อ

"ทิศทางเคลื่อนไหวของเงินบาทวันนี้ น่าจะปรับแข็งค่าขึ้นบ้าง คาดว่าจะอยู่ในกรอบ 31.95 -32.10 บาท" ดีลเลอร์ระบุ

* ดอลลาร์ร่วงลงเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินในวันพฤหัสบดี และแตะระดับต่ำสุดรอบ 2 สัปดาห์เมื่อเทียบกับเยน หลังจากที่ปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯยกเลิกการประชุมสุดยอดกับนายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ และในขณะที่เทรดเดอร์ทำกำไร หลังการทะยานขึ้นของดอลลาร์เมื่อไม่นานมานี้

* สำนักวิจัยทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่เตรียม "ปรับเพิ่ม" คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะเพิ่ม หลังจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปี 2561 ออกมาสูงกว่าที่คาดไว้ค่อนข้างมาก โดยตัวเลขการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของไทยในไตรมาสดังกล่าวขยายตัวถึง 4.8% เป็นระดับสูงสุดในรอบ 20 ไตรมาส หรือประมาณ 5 ปี ล่าสุดสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เตรียมปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปีนี้จะเช่นกัน โดย "กุลยา ตันติเตมิท" ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังระบุว่า กระทรวงการคลังโดยสศค.เตรียมปรับเพิ่มประมาณการจีดีพีปีนี้จาก 4.2% เป็น 4.5%

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 93.88 จากวานนี้ 93.91

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 4,664.65 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 5,224.54 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 32.015 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้